

TUYÊN DƯƠNG 26 “PHỤ NỮ HAI GIỚI”

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 6/3, Ban Nữ công các cơ quan Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhân kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2024), ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3) và 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40 - 2024).

Kế thừa và tiếp nối truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Thái Bình, 123 chị em ở 9 cơ quan thuộc Tỉnh ủy đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các phong trào do hội liên hiệp phụ nữ, công đoàn viên chức và công đoàn các cơ quan Tỉnh ủy phát động. Ở mỗi cương vị khác nhau, chị em không ngừng trau dồi, rèn luyện phẩm chất đạo đức người phụ nữ Việt Nam “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự buổi gặp mặt.

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đảm đương tốt thiên chức người phụ nữ trong gia đình. Trong công việc, chị em là những cán bộ năng động, thông minh, sáng tạo, mẫn cán, góp một phần không nhỏ vào thành tích chung của đơn vị, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Các chị em đã vượt qua khó khăn, sắp xếp công việc cơ quan, gia đình hợp lý, tích cực học tập nâng cao trình độ về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, là chỗ dựa tinh thần và vững chắc cho các con, vun vén công việc chu toàn để gia đình là tổ ấm, bến đỗ bình yên của mỗi thành viên. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Tiến Thành,

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh gửi lời chúc mừng hạnh phúc và thành công tới chị em và người thân. Đồng chí ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và những đóng góp tích cực của nữ cán bộ, công chức, người lao động các cơ quan Tỉnh ủy trong thời gian qua. Đồng chí mong rằng, trong thời gian tới, Ban Nữ công các cơ quan Tỉnh ủy tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt phong phú hơn, sinh động hơn, gắn kết với nhau nhiều hơn nữa. Ban Nữ công các cơ quan Tỉnh ủy và từng cơ quan, đơn vị phải bám sát vào nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị để tổ chức thực hiện, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi. Chị em các cơ quan Tỉnh

ủy luôn đoàn kết, trí tuệ, học hỏi, bản lĩnh, có ý chí khát vọng, tình thân yêu nước, tự hào dân tộc, phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Thái Bình; nỗ lực rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, kỹ năng trong công việc, cuộc sống. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị tạo điều kiện tốt nhất để chị em hoàn thành tốt vai trò trong gia đình, xã hội và cơ quan.

Tại buổi gặp mặt, 26 nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đạt danh hiệu “Phụ nữ hai giới” được tuyên dương.

Triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024



Đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Chiều ngày 6/3, đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024. Dự tại điểm cầu Thái Bình có các đồng chí: Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhấn mạnh: Luật Đất đai năm 2024 có ý nghĩa rất quan trọng đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nên được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, qua nhiều bước, trước khi trình Quốc hội xem xét thông qua. Đặc biệt, Luật Đất đai năm 2024 với nhiều nội dung mới, quan trọng, đột phá, góp phần hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả về quản lý và sử dụng đất đai; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai. Vì vậy, đồng chí Bộ trưởng đề nghị các bộ, ban, ngành trung ương và các địa phương tập trung nghiên cứu tài liệu, lắng nghe và tiếp thu đầy đủ những điểm mới trong Luật Đất đai năm 2024; trên cơ sở đó, triển khai thi hành Luật hiệu quả trong thực tiễn.

Tại hội nghị, các bộ, ban, ngành trung ương và các địa phương được nghe một số điểm cơ bản của Luật Đất đai năm 2024. Theo đó, Luật gồm 16 chương với 260 điều. Trong đó, sửa đổi, bổ sung 180/212 điều của Luật Đất đai năm 2013 và bổ sung mới 78 điều đã được chuẩn bị công phu, nghiêm túc trên cơ sở tổng kết thực tiễn quá trình thi hành Luật Đất đai năm 2013. Đã thế chế hóa đầy đủ 5 quan điểm, 3 mục tiêu, 6 nhóm giải pháp và 8 chính sách lớn trong hoàn thiện pháp luật đất đai đã được định hướng tại Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương. Luật Đất đai năm 2024 cơ bản giải quyết được các vướng mắc, bất cập đã chỉ ra trong quá trình tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2013; đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế sâu rộng; kịp thời đáp ứng mong mỏi và nguyện vọng của nhân dân; góp phần sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, bền vững tài nguyên đất trong giai đoạn mới, hướng tới mục tiêu phát huy cao nhất nguồn lực đất đai đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

ĐỨC DUNG

Cưỡng chế thu hồi đất để phục vụ dự án hạ tầng kỹ thuật nhóm nhà ở tại khu đất ao Chiến Thắng cũ; dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Trung Nê

Sáng ngày 6/3, Ban thực hiện cưỡng chế thành phố Thái Bình tổ chức cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện dự án hạ tầng kỹ thuật nhóm nhà ở tại khu đất ao Chiến Thắng cũ, phường Trần Hưng Đạo. Đồng chí Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; lãnh đạo UBND thành phố chỉ đạo tại buổi cưỡng chế.

Dự án hạ tầng kỹ thuật nhóm nhà ở tại khu đất ao Chiến Thắng cũ là dự án trọng điểm của tỉnh, thành phố để tạo nguồn vốn cho đầu tư phát triển và kết nối đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật với khu dân cư hiện có. Theo đó, dự án thu hồi trên 13.870m<sup>2</sup> đất của 17 hộ gia đình, cá nhân và 7 đơn vị. Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, các cấp, các ngành của thành phố và phường Trần Hưng Đạo đã tăng cường tuyên truyền, vận động, tổ chức đối thoại, giải thích và trả lời về các chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với các hộ gia đình, đơn vị có liên quan đến đất thu hồi và tài sản trên đất. Đến nay, 100% hộ gia đình và một số đơn vị đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, bàn giao mặt bằng; tuy nhiên vẫn còn 4 đơn vị, một số hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất chưa chấp hành bàn giao mặt bằng. Để bảo đảm tiến độ thực hiện dự án, Ban cưỡng chế thành phố tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với các đơn vị, hộ dân. Quá trình tổ chức cưỡng chế, thành phố thực hiện đầy đủ quy trình, thủ tục cưỡng chế theo quy định của pháp luật và được nhân dân vùng dự án đồng tình ủng hộ cao.

Cụm công nghiệp Trung Nê được UBND tỉnh phê duyệt năm 2017 với diện tích 50ha. Từ năm 2019 - 2023, UBND huyện đã phê duyệt quyết định thu hồi đất với tổng diện tích 26,3ha của 463 hộ. Trong đó, từ năm 2019 - 2022 diện tích thu hồi 17,1ha của 266 hộ gia đình, cá nhân. Năm 2023, thu hồi 9,2ha của 197 hộ gia đình, trong đó có 65 hộ của thị trấn Kiến Xương và 132 hộ của xã Quang Trung. Đến ngày 5/3/2024, tại xã Quang Trung đã có 62/132 hộ nhận tiền, bàn giao mặt bằng. Để bảo đảm tiến độ triển khai dự án, UBND huyện Kiến Xương đã tiến hành biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với 70 hộ còn lại. Sau khi thực hiện cưỡng chế thu hồi đất lần này, nhà đầu tư đã có mặt bằng để thực hiện giai đoạn I của dự án.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng mọi tình huống, công tác phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, phân công nhiệm vụ cụ thể cùng với tinh thần trách nhiệm cao của các đơn vị, lực lượng tham gia, buổi cưỡng chế đã diễn ra bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện tham gia. Công tác cưỡng chế được thực hiện theo đúng quy trình, quy định của pháp luật.

MINH NGUYỆT - THU THỦY

ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA BỘ QUỐC PHÒNG...

(Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí: Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đồng chí lãnh đạo, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Chiều ngày 6/3, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra kết quả thực hiện Chỉ thị số 100/CT-BQP, ngày 15/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; công tác xử lý vi phạm hành chính, việc chấp hành pháp luật, kỷ luật tại

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn do đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và cấp ủy, chỉ huy đơn vị các cấp đã đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ, sức mạnh tập thể, tổ chức thực hiện và hoàn thành toàn diện công tác biên phòng và công tác xử lý vi phạm hành chính, giải

quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, đấu tranh với đoàn co đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn do đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và cấp ủy, chỉ huy đơn vị các cấp đã đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ, sức mạnh tập thể, tổ chức thực hiện và hoàn thành toàn diện công tác biên phòng và công tác xử lý vi phạm hành chính, giải

an toàn xã hội. Trong thực hiện đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm theo Chỉ thị số 100/CT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, các đơn vị BĐBP tỉnh đã phát hiện, đấu tranh, xử lý 18 vụ/30 đối tượng vi phạm pháp luật; xử phạt vi phạm hành chính 7 vụ/12 đối tượng... với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính gần 200 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khái quát một số nét về sự phát triển toàn diện của tỉnh trong thời gian qua; nhấn mạnh với tầm nhìn hướng biển, từng bước phát huy tiềm năng, hiệu quả kinh tế biển, tình luôn chú trọng, quan tâm tới nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc phòng trong Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và công tác thu hút đầu tư, xúc tiến đầu tư. Dự báo tiềm năng phát triển đồng thời chỉ ra những tác động, ảnh hưởng tới tình hình an ninh trật tự, đặc biệt trên khu vực biên giới biển, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn thời gian tới Bộ Quốc phòng tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa hỗ trợ địa phương, góp phần thực hiện hiệu quả phát triển kinh tế song hành với bảo đảm tốt an ninh quốc phòng.

TRỊNH CƯỜNG

BẾ GIẢNG LỚP CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 6/3, tại Trường Chính trị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị khu vực I tổ chức bế giảng lớp cao cấp lý luận chính trị K69.B03 hệ không tập trung tỉnh Thái Bình, khóa học 2022 - 2024. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Tiến sĩ Phạm Thị Ngọc Dung, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Thái Bình, khóa học 2022 - 2024 có 55 học viên. Trong khóa học, các học viên đã chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch học tập, công tác của cá nhân; chuẩn bị các trang thiết bị phục vụ cho việc học tập; đồng thời được trang bị hệ thống lý luận chính trị cơ bản làm nền tảng cho việc công tác lập trường tư tưởng, đời mới tư duy, rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong

của cán bộ lãnh đạo, quản lý; qua đó tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tiễn bổ ích để vận dụng vào thực tế công việc.

Kết thúc khóa học, có 2 học viên đạt loại giỏi, 51 học viên đạt loại khá, 5 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện được Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I tặng giấy khen.

Phát biểu tại lễ bế giảng, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh

ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định, trong những năm qua, tỉnh luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, qua đó góp phần nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn của đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng chí đề nghị sau khi kết thúc khóa học, các học viên cần vận dụng những kiến thức đã học được vào thực tế công việc tại cơ quan, đơn vị; sớm trở thành những cán bộ nòng cốt, có phẩm chất chính trị, trình độ lý luận và năng lực công tác vững vàng, đóng góp

ĐÀO QUYÊN

NGHE VÀ CHO Ý KIẾN...

(Tiếp theo trang 1)

Nghị quyết, đồng thời đề nghị Sở Y tế, các đơn vị chuyên môn trực thuộc Sở cần tiến hành rà soát, chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung về giá dịch vụ KCB. Sở Y tế tiếp thu ý kiến, tiếp tục hoàn thiện tờ trình Nghị quyết bảo đảm đúng quy định, phù hợp thực tiễn. Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp cùng Sở Y tế khẩn trương hoàn thiện đề thực hiện các bước, quy trình tiếp theo bảo đảm trình HĐND tỉnh trong kỳ họp gần nhất.

SƠ KẾT 1 NĂM THỰC HIỆN...

(Tiếp theo trang 1)

trung thiết bị dạy học còn thiếu, một số trường có rất ít học sinh đăng ký tham gia vào câu lạc bộ chèo và chưa có kinh phí hỗ trợ để duy trì hoạt động lâu dài.

Tại huyện Kiến Xương, toàn huyện có 45/82 đơn vị đã thành lập câu lạc bộ chèo và hoạt động hiệu quả. Việc đưa nghệ thuật chèo vào nhà trường được chính quyền địa phương, phụ huynh và học sinh đồng tình ủng hộ, nhiệt tình tham gia.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả đề án 2489, thời gian tới toàn ngành sẽ tăng cường công tác truyền thông, đẩy mạnh sinh hoạt chuyên môn, xây dựng các mô hình điểm về phát triển nghệ thuật chèo, bồi dưỡng năng lực giảng dạy cho giáo viên, tăng cường trang thiết bị và tổ chức liên hoan nghệ thuật chèo, tạo sân chơi và tìm kiếm tài năng cho địa phương.



Tiết mục múa hát chèo của học sinh huyện Kiến Xương.

NHIỀU HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3

(Tiếp theo trang 1)



Hội thi nấu ăn với chủ đề “Bữa cơm công đoàn ấm áp, yêu thương” do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức.

vẻ vang của ngành công an, tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, học tập đầy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, vượt mọi khó khăn, gian khổ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

Nhân dịp này, Ban Nữ công an tỉnh đã thăm, tặng quà gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Huệ; các gia đình cựu thanh niên xung phong: Đỗ Thị Mai, Nguyễn Thị Quế, Phạm Thị Thu ở xã Đông Hòa; gia đình cựu thanh niên xung phong Đỗ Thị Năm, xã Đông Thọ và một số nữ cán bộ công an lão thành trên địa bàn thành phố Thái Bình; tổ chức trồng cây xanh hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Giáp Thìn 2024 tại trụ sở Công an xã Đông Hòa.

\* Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Đông Hưng tổ chức kỷ kết giao ước thi đua và quán triệt, học tập chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024.

Tại hội nghị, đại diện hội LHPN các cụm xã đã ký cam kết thực hiện tốt các nội dung giao ước thi đua năm 2024 với 8 nội dung trọng tâm. Trong đó, các cấp hội tập trung triển khai thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2024 “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hội” và phong trào thi đua “Cán bộ, hội viên, phụ nữ Thái Bình thi đua tham gia chuyển đổi số” gắn với mạnh mẽ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ

\* Hội LHPN huyện Quỳnh Phụ tổ chức kỷ niệm, ôn lại truyền thống ngày Quốc tế Phụ nữ và đánh giá kết quả thực hiện các phong trào của hội phụ nữ thời gian qua. Hội cũng triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực: tặng con giống cho phụ nữ nghèo, tặng quà trẻ đỡ đầu, phát động các phong trào thi đua, khởi công các công trình, phần việc phụ nữ; phát động cán bộ, hội viên hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” năm 2024...